

Q1: Tôi đã nhận được giấy thông báo nộp thuế ô tô. Tôi cũng đã làm thủ tục sang tên chuyển nhượng cho bạn bè (hoặc hủy đăng ký) xe ô tô này. Bạn tôi mới là người phải đóng thuế này phải không?

A1: Chủ sở hữu (hoặc người sử dụng nếu quyền sở hữu đang bị bảo lưu do mua bán trả góp, v.v.) tại thời điểm 0 giờ ngày 1 tháng 4 hàng năm sẽ nộp khoản tiền thuế 1 năm của thuế ô tô năm đó. Nếu bạn vẫn nhận được thông báo nộp thuế khi đã chuyển nhượng hoặc hủy đăng ký xe ô tô trong năm tài chính trước (tính đến 31 tháng 3) thì hãy liên hệ đến Văn phòng Thuế xe ô tô tỉnh Gifu.

Q2: Tôi đã làm thủ tục thay đổi địa chỉ trên thẻ cư trú và giấy phép lái xe. Tuy nhiên, giấy thông báo nộp thuế ô tô vẫn không được gửi đến địa chỉ mới. Nguyên nhân tại sao?

A2: Ngay cả khi bạn thay đổi địa chỉ trên thẻ cư trú và giấy phép lái xe, nhưng nếu địa chỉ của giấy chứng nhận đăng kiểm xe chưa được thay đổi thì thông báo nộp thuế sẽ không được gửi đến địa chỉ mới, vì vậy, bạn hãy làm thủ tục thay đổi địa chỉ tại Chi cục giao thông vận tải có thẩm quyền. Nếu việc thay đổi đăng ký trên giấy chứng nhận đăng kiểm xe tốn nhiều thời gian, bạn hãy liên hệ với Văn phòng Thuế xe ô tô tỉnh Gifu (số điện thoại: 058-279-3781) để thay đổi địa chỉ muốn nhận giấy thông báo.

Q3 : Vì thu nhập thấp khiến cuộc sống đang gặp khó khăn nên tôi không đủ khả năng nộp thuế ô tô. Tôi nên làm thế nào?

A3: Vui lòng liên hệ với Văn phòng Thuế xe ô tô hoặc Cơ quan thuế của tỉnh gần nhất để được tư vấn nếu bạn đang gặp khó khăn và khó có thể nộp thuế ô tô.

Q4 : Trường hợp không nộp thuế ô tô theo đúng kỳ hạn nộp thuế thì sẽ xử lý ra sao?

A4: Bạn sẽ nhận được thư nhắc nộp thuế hoặc thư cảnh cáo. Sau đó nếu vẫn trì hoãn không nộp thuế thì có trường hợp sẽ bị tịch thu tài sản.

Q5 : Liệu có vấn đề gì không nếu tôi nộp thuế ô tô khi đăng kiểm xe?

A5: Kỳ hạn nộp thuế không phải là thời điểm đăng kiểm xe. Kỳ hạn nộp thuế ô tô thông thường là ngày 31 tháng 5 hàng năm. Hãy chắc chắn rằng bạn nộp thuế trước kỳ hạn nộp thuế hàng năm. Quá kỳ hạn nộp thuế thì ngoài tiền thuế phải nộp, bạn sẽ phải nộp thêm một khoản tiền do nộp chậm. Hơn nữa, có trường hợp nợ thuế sẽ bị xử lý bằng phương thức tịch thu tài sản, v.v.

Q6 : Tiền thuế của xe ô tô đã hủy đăng ký xe (hủy đăng ký) giữa chừng trong năm tài chính sẽ thế nào?

A6: Trường hợp hủy đăng ký xe ô tô trong năm tài chính thì số tiền thuế của các tháng sau tháng đăng ký hủy sẽ được giảm, nếu đã nộp tiền thuế ô tô cho cả năm thì sẽ được hoàn lại thuế.

Ngoài ra, người hủy đăng ký xe trong tháng 4 sẽ nhận được giấy thông báo nộp thuế của 1 tháng (thông báo số tiền được giảm) trong tháng 5. Vì vậy, vui lòng nộp thuế trước kỳ hạn trên giấy thông báo.

Q7 : Tại sao tôi vẫn nhận được thông báo nộp thuế của xe ô tô đã hết đăng kiểm?

A7: Ngay cả khi xe ô tô không được sử dụng nữa do đã hết hạn đăng kiểm, v.v. nhưng nếu giấy chứng nhận đăng kiểm vẫn đang được đăng ký trong hồ sơ của Chi cục giao thông vận tải thì vẫn đánh thuế ô tô.

Hãy nhanh chóng làm thủ tục hủy đăng ký xe (hủy đăng ký) tại các Chi cục giao thông vận tải khi không còn sử dụng xe ô tô nữa.

Q8 : Tại sao tiền thuế ô tô lại tăng so với năm ngoái?

A8: Theo chính sách thuế bảo vệ môi trường, thuế ô tô của các xe chạy xăng (bao gồm cả xe chạy bằng LPG) đã lưu hành quá 13 năm kể từ khi đăng ký xe mới hoặc các xe chạy dầu đã lưu hành quá 11 năm kể từ khi đăng ký xe mới sẽ cao hơn khoảng 15% so với mức thuế thông thường.

Q9 : Xe ô tô đã bị trộm mất nhưng tôi vẫn nhận được giấy thông báo nộp thuế. Nguyên nhân tại sao?

A9: Bạn đã nộp “Đơn trình báo mất tài sản” tới đồn cảnh sát có thẩm quyền chưa? Nếu “Đơn trình báo mất tài sản” của bạn được thụ lý thì bạn sẽ được giảm thuế ô tô. Sau khi xác nhận ngày tháng năm nộp “Đơn trình báo mất tài sản” và số hồ sơ thụ lý với đồn cảnh sát, bạn hãy mang theo con dấu tới Văn phòng Thuế xe ô tô để được tư vấn.

Q10 : Tôi muốn nộp thuế ô tô ở cửa hàng tiện lợi thì nộp ở cửa hàng nào cũng được phải không?

A10: Bạn có thể nộp thuế tại các cửa hàng trên toàn quốc, chỉ cần cửa hàng đó thuộc hệ thống cửa hàng tiện lợi được in ở mặt sau của giấy thông báo nộp thuế (giấy nộp thuế). (7-Eleven, Lawson, Family Mart, Ministop, Daily Yamazaki, Cửa hàng thuộc chuỗi Yamazaki)

Q11 : Hãy cho tôi biết cách để nộp tiền thuế xe ô tô qua thẻ ngân hàng.

A11: Vui lòng truy cập trang thanh toán thuế địa phương bên dưới (trang web tiếng Nhật), sau đó xem tại mục "Quy trình sử dụng" hoặc "Cách sử dụng" trong các chủ đề trên trang web, kiểm tra phương thức thanh toán và nộp thuế theo hướng dẫn.
<https://www.payment.eltax.lta.go.jp>

Q12 : Hãy cho biết cách để nộp thuế qua ứng dụng thanh toán trên điện thoại thông minh.

A12: Vui lòng mở ứng dụng thanh toán trên điện thoại của bạn, sử dụng máy ảnh để đọc mã eL-QR được in trên giấy thông báo nộp thuế.
Bạn có thể tìm thấy các ứng dụng thanh toán trên điện thoại thông minh tương thích trên trang thanh toán thuế địa phương (trang tiếng Nhật) bên dưới.
https://www.payment.eltax.lta.go.jp/pbuser?id=payment_application

Q13 : Trường hợp nào được nhận miễn giảm thuế ô tô cho người khuyết tật?

A13: Có chính sách miễn giảm thuế môi trường và thuế xe ô tô đối với người có sở người khuyết tật thể chất và thỏa mãn một số điều kiện nhất định.
Vui lòng liên hệ với Văn phòng Thuế ô tô tỉnh Gifu hoặc Cơ quan thuế của tỉnh gần nhất để được tư vấn.

Q14 : Hãy cho tôi biết về thuế xe hơi hạng nhẹ.

A14: Thuế xe hơi hạng nhẹ do thành phố/thị trấn/thôn có thẩm quyền thu thuế. Người có xe ô tô hạng nhẹ, xe cơ giới 2 bánh, xe đặc thù cỡ nhỏ, xe đạp điện vui lòng liên hệ đến Phòng Thuế của thành phố/thị trấn/thôn nơi mình sinh sống.

Q15 : Hãy cho tôi biết địa chỉ liên hệ của các cơ quan thuế tỉnh.

A15 :

Tên cơ quan	Địa chỉ	Số điện thoại	Địa bàn quản lý
Cơ quan thuế tỉnh tại Gifu	〒500-8384 Gifu-shi,	(058)214-6924	Gifu-shi, Hashima-shi, Kakamigahara-shi, Yamagata-shi, Mizuho-shi, Motosu-shi, Ginan-cho, Kasamatsu-cho, Kitagata-cho, ngoài tỉnh Gifu

	Yabuta minami 5-14-53 Tầng 7, tòa số 1, OKB Fureai Kaikan		
Cơ quan thuế tỉnh tại Seino	☎ 503-0838 Tòa nhà hành chính tổng hợp Seino, 422-3 Ezakicho, Ogaki-shi	(0584)73- 1111 (Tổng đài)	Ogaki-shi, Kaizu-shi, Yoro-cho, Tarui-cho, Sekigahara- cho, Godo-cho, Wanouchi-cho, Anpachi-cho, Ibigawa- cho, Ono-cho, Ikeda-cho
Cơ quan thuế tỉnh tại Chuno	☎ 501-3756 Tòa nhà hành chính tổng hợp Chuno, 1612-2 Iku-shi, Mino- shi	(0575)33- 4011 (Tổng đài)	Seki-shim, Mino-shi, Minokamo-shi, Kani-shi, Gujo-shi, Sakahogi-cho, Tomika-cho, Kawabe-cho, Hishiso-cho, Yaotsu-cho, Shiragawa-cho, Higashi Shiragawa-mura, Mitake-cho
Cơ quan thuế tỉnh tại Tono	☎ 507-8708 Tòa nhà hành chính tổng hợp phía Tây Tono, 5-68-1 Uenocho, Tajimi-shi	(0572)23- 1111 (Tổng đài)	Tajimi-shi, Nakatsugawa-shi, Mizunami-shi, Ena-shi, Toki-shi
Cơ quan thuế tỉnh tại Hida	☎ 506-0055 Tòa nhà hành chính tổng hợp Hida, 7-468 Kamiokamoto- machi, Takayama-shi	(0577)33- 1111 (Tổng đài)	Takayama-shi, Hida-shi, Gero-shi, Shiragawa-mura
Văn phòng chi nhánh thuế ô tô - Cơ quan	☎ 506-0035 830-7 Shingumachi, Takayama-shi	(0577)36- 1400 (Tổng đài)	Takayama-shi, Hida-shi, Gero-shi, Shiragawa-mura (thuế phát sinh đối với thuế ô tô và thuế môi trường)

thuế tỉnh tại Hida			
Văn phòng Thuế ô tô	〒501-6192 2648-3 Hikie, Gifu-shi	(058)279- 3781 (Tổng đài)	Thuế ô tô và thuế mua ô tô trên toàn tỉnh (không bao gồm thuế phát sinh ở Takayama-shi, Hida-shi, Gero-shi, Shiragawa-mura)